



ศน.สรุปผลดำเนินการ
ฮัจย์ปี'58 ราบรีน
อ่าน...ศาสนา

ศน.สรุปผลการดำเนินการฮัจย์ปี'58ราบรีน

ไฟเขียวตั้ง3อนุกรรมการฯขับเคลื่อนฮัจย์ปี'59

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่า กรมการศาสนา (ศน.) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2558 ซึ่งผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 10,400 คน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 26 ตุลาคม โดยการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและราบรื่นอย่างดี ไม่พบปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ซึ่ง ศน.รายงานว่าจุฬาราชมนตรีในฐานะอะมีรุลฮัจย์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ยังได้ชื่นชมการประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมปีนี้ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและผนึกกำลังส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเต็มความสามารถ ทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องแสดงความเสียใจกับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เสียชีวิตทั้ง 19 คนด้วย

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ศน. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบกรณีที่เกิดเหตุเห็นชอบหลักการการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่...) พ.ศ..... เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อโอนกิจการฮัจย์ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ ศน. ไปยังกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) เนื่องจาก วธ. ไม่มีบุคลากรและหน่วยงานในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทำให้การดำเนินงานกิจการฮัจย์เข้าถึงประชาชนยังไม่รวดเร็วและไม่สะดวก จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานและส่วนราชการที่กำกับดูแลและบริหารกิจการฮัจย์จากเดิม ศน. เป็นกรมการปกครอง เพื่อให้การดำเนิน



งานของกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมมากที่สุด

“อย่างไรก็ตามแม้กิจการฮัจย์จะโอนจาก ศน. ไปกรมการปกครองแล้ว วธ. ยังคงส่งเสริมการประกอบกิจการฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมอย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะ ศน. ยังต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน 5 ศาสนาเช่นเดิม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนามีโอกาสเข้าถึงพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานกิจการฮัจย์ในเรื่องต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเป็นธรรม โปร่งใส รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากองค์กรจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ

โดยมีอธิบดี ศน. เป็นประธาน 3 คณะ ได้แก่ 1.คณะ

อนุกรรมการสรุปผลการดำเนินงานกิจการวิจัย
ประจำปี 2558 เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงาน
ผลกิจการวิจัย ปี 2558 2.คณะอนุกรรมการ
เตรียมการกิจการวิจัย ประจำปี 2559
(ส.ศ.1437) จัดทำแผนกำหนดรายละเอียด
กิจกรรมและรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
กิจการวิจัยประจำปี 2559 และ 3.คณะ
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์กิจการวิจัย เพื่อ
กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจการวิจัย”
นายวีระ กล่าว